



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ฝุ่นพิษ-หมอกควัน

## สถานการณ์ฝุ่น PM.2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศว่า ภาพรวม PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง,แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, กำแพงเพชร และเลย โดยภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29-243 ไมโครกรัม (มคก.)/ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18-64 มคก./ลบ.ม., ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี, ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก, ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. คำถามนโยบายกัญชาถึงผู้บริหารระดับสูง สร.

สื่อที่นำเสนอ : เพจ (ชมรมแพทย์ชนบท, สื่อเถื่อนข่าว, Drama Addict)


-เพจ Drama Addict แชร์โพสต์ คำถามจากเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนด้านภัยยาเสพติด จำนวน 37 ราย ถึงประชาชน สื่อ และนักการเมือง ว่าด้วยความจริงเกี่ยวกับนโยบายกัญชาและผลกระทบจากนโยบายเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่ประชาชนควรรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 โดยตั้งคำถามกับข้าราชการระดับสูงของ สร. เช่น ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อัย. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และอธิบดีกรมการแพทย์ และควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้ต้องสู้เสี่ยงกับการถูกฟ้อง ม.157 ในฐานะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.สถานการณ์ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทั้งผู้ใหญ่และเด็ก และผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาร่วมกับผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดแต่ละชนิด เป็นรายเดือน เปรียบเทียบก่อนและหลังการปลดกัญชาเสรี (9 มิ.ย.65) 2. อัย. ได้ดำเนินกิจกรรมใดบ้างในบทบาทผู้ควบคุมกัญชาและผู้ส่งเสริมกัญชา 3. กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง ผลกระทบกัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขหมดอายุจำนวนมากเพราะแพทย์ไม่ส่งจ่ายให้ผู้ป่วย เนื่องจากไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ฯ ที่ผลิตขึ้นในไทย จนต่อมา สร.ตัดสินใจกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของรพ.ว่า ต้องให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รับยาสมุนไพรไม่น้อยกว่า 5% โดยไม่คำนึงว่าแพทย์จะเห็นว่าสมควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยหรือไม่ 4. กรณีการปลดกัญชาเสรีด้วยประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 (1) เหตุใดเหตุชื้อควายยังถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดในประเภท 5 ขณะที่พืชกัญชาไม่ถูกกำหนด ทั้งที่พืชทั้งสองชนิดไม่ได้ถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด (2) เหตุใด สร.กำหนดให้สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% เป็นยาเสพติด แต่ดอกกัญชาที่มีระดับ THC โดยเฉลี่ยสูงถึง 10-12% กลับปลดออก (3.) เหตุใดสร. จึงฝ่าฝืนมติคณะกรรมการ ป.ป.ส. วันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศสร. ฉบับปลดกัญชาเสรีเป็นเวลา 120 วัน เพื่อรอให้มีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ก่อน และให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปหากยังไม่มียาเสพติดให้โทษ โดยเดินทางปลดกัญชาเสรีในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 (4.) ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ดอกและยางกัญชาถูกจัดให้อยู่ในยาเสพติดประเภทที่ 1 ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ห้ามใช้เพื่อความบันเทิง การปลดกัญชาเสรีโดยประกาศสร.นี้ เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดหรือไม่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบหากประเทศไทยถูกลงโทษตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

### 2. นทท.ต่างชาติเมากัญชาอาละวาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งมีนักท่องเที่ยวชาย Mr.ILYA อายุ 35 ปี ชาวคาซัคสถาน กลุ่มคลั่งอาละวาดไล่ทำร้ายชาวบ้าน ทำลายสิ่งของในร้านอาหารพาราไดซ์และทรัพย์สินในรีสอร์ท บริเวณหาดรีน หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน แล้วว่ายน้ำหนักไปนั่งอยู่บนโขดหินกลางทะเล หลังเจรจาเกลี้ยกล่อมและรอนสร้างเมา รู้สึกด้วยยอมว่ายน้ำกลับมาขึ้นฝั่ง โดยอ้างว่าทำลางไปเนื่องจากสูบกัญชาและดื่มเบียร์จนเมาอย่างหนัก พร้อมขอรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สงกรานต์2566</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- สธ.แนะนำการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ 1.ควรใส่ใ้จุมืออากาศ และจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีการระบายอากาศที่ดี 2.ปรับสภาพร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนได้อย่างเหมาะสม และดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว 3.สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อ และความร้อนได้ดี และ 4.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด ในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน รวมทั้งต้องป้องกันฝุ่น PM2.5 เพราะเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นปอดและระบบทางเดินหายใจ ที่อาจทำให้เกิดการอักเสบ ไวต่อการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ทำให้อาการหอบหืดกำเริบ นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังเตือนอีก 5 โรค ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ได้แก่ 1.โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 2.โรคอหิวาตกโรค (cholera) 3.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 4.โรคบิด และ 5.โรคไวรัสตับอักเสบบี เอ และ อี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, pptvhd36)</p> <p>-นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี ปภ.ระบุว่า มอบหมายให้ ศปภ. เตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" วาง 5 มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย.นี้</p>	
<p><b>ผลการขับเคลื่อนนโยบายของอนุทิน ชาญวีรกูล และดร.สาธิต ปิตุเตชะ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ผลการขับเคลื่อนนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และดร.สาธิต ปิตุเตชะ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ที่มีการหาเสียงและมอบนโยบายไว้ อาจไม่ได้มีการขับเคลื่อนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนัก เพราะใช้เวลาส่วนใหญ่กว่า 3 ปีเป็นกับการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ส่วนของนายอนุทิน ที่มุ่งผลักดันอย่างเห็นได้ชัดคือกัญชาเสรีที่หาเสียงไว้ มีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ได้สำเร็จ ภายใต้การโจมตีว่า ไม่มีมาตรการรองรับในการควบคุมการใช้กัญชา ส่วนโควิด 19 ถูกถล่มในช่วงของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่พอใจกับวัคซีนซิโนแวค การจัดหา การบริหารจัดการฉีด จนถึงช่วงพีคที่สุดของการระบาดในประเทศไทย มีผู้ป่วยจำนวนมาก เกิดกรณีผู้ป่วยล้มรพ.โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>ขณะที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ สิ่งที่ได้โดดเด่นที่ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ได้อย่างดี คือ รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีโครงการก้าวทำใจ และกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ ซึ่ง ดร.สาธิตเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองแทบทุกครั้ง</p>	
<p><b>'นโยบายด้านสาธารณสุข' พรรคการเมือง เลือกตั้ง 2566</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- 1.พรรคภูมิใจไทย คือ ผลักดันศูนย์ฉายรังสีมะเร็งฟรี เป็นการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งฟรี 1 จังหวัด 1 ศูนย์ 2.พรรคประชาธิปัตย์ คือ นโยบายนมโรงเรียน 365 วัน เป็นการพัฒนาเด็ก, ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ตรวจสอบสุขภาพฟรี 3.พรรคก้าวไกล อาทิ ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนฟรี 4.พรรคพลังประชารัฐ มุ่งเน้นแนวทาง สวัสดิการประชารัฐ จากครรภ์มารดาสู่วัยชรา และดูแลทุกช่วงวัย แม่ บุตร ธิดา ประชากรรัฐ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 5.พรรคเพื่อไทย การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศ 6.พรรครวมไทยสร้างชาติ สร้างระบบแพทย์ 24 ชั่วโมง บริการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกล และพรรคอื่นๆ อย่างเช่น พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายเพิ่มคุณภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็น 30 พลัส ปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนา Telemedicine และให้ไทยเป็น Medical Hub ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก การผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สมุนไพร, พรรคชาติไทยพัฒนา นโยบายสุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท, พรรคชาติพัฒนากล้า นโยบายอารยสถาปัตย์ปรับปรุงบ้าน 50,000 บาทให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ลดผู้สูงอายุล้มในบ้านปีละ 2 ล้านคน, พรรคเสรีรวมไทย นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี</p> <p>เท่าที่เห็นนโยบายหลายเรื่องของหลายพรรค เป็นสิ่งที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือบางเรื่องก็อยู่ในแผนงานที่ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษา ซึ่งยังมีช่องว่างเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามแนวคิดสร้างก่อนซ่อม</p>	
<p><b>สธ.ออกประกาศแต่งตั้งกก.อย.3คณะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ 3 คณะของ อย. ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 ฉบับแรก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา แทนชุดเดิมที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมตวาระ จำนวน 9 คน ฉบับที่ 2 คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง แทนกรรมการชุดเดิมที่หมตวาระ จำนวน 6 คน ชุดที่ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 440) พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร แทนชุดเดิมที่หมตวาระ จำนวน 9 คน</p>	
<p><b>ระบบประกันแรงงานต่างด้าว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) เปิดเผย ผลการศึกษาการจัดระบบประกันสุขภาพให้กับกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตาก โดยมีข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สธ.พ.ศ.2563 และมาตรการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2563 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ เพิ่มกลุ่มแรงงานต่างด้าว มาตรา 64 ที่นำเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดนตามประกาศกระทรวงแรงงาน, ปรับปรุงรูปแบบการจัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่สถานประกอบการหรือชุมชนและระบบติดตามกำกับคุณภาพการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและเร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการจัดระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</p>	
<p><b>ร้องตรวจสอบครีมทาร่าง อ่างใช้แล้วเปลี่ยนถึงระดับพันธุกรรม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-เพจ <u>ไม่ใช่หมอบ่น</u> โพสต์ข้อความตั้งคำถามผลิตภัณฑ์เสริมความงามของดาราสาวชื่อดังรายหนึ่ง ว่า “ทาครีม แต่เปลี่ยนได้ถึงระดับพันธุกรรม ครีมผสม ยูเรเนียม เรอะ” พร้อมกับแท็กเพจเพชบุ๊ค ออย. ให้มาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยดาราสาวระบุว่าเมื่อก่อนครีมจะอยู่แค่ชั้นผิว แต่ตอนนี้มีนวัตกรรมที่ช่วยให้ครีมลงไปถึงพันธุกรรมแล้ว</p>	
<p><b>เพจตั้งคำถาม เปิดนอกเวลา-ไม่เสียค่าใช้จ่าย เอาใครมาขึ้นเวร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> FB</p> <p>-เพจ DR.DARK แอร์ ช่าว สปสช.แจ้งประกาศรายชื่อ 129 รพ.หนุนนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณภาพของ สธ. ช่วยผู้ป่วยไม่เร่งด่วน ไปนอกเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมระบุข้อความ เพิ่มงานให้จริง ทิ้งบั้งชักตบบักคิน นอกจากนี้ยังมีการคอมเมนต์ตั้งคำถามว่า เปิด 2 ห้อง เอาใครมาขึ้นเวร ที่เวลาจะเปิด OPD นอกเวลา เอาสารพัดระเบียบมาขวาง</p>	
<p><b>รพ.กำแพงเพชร พัฒนาโปรแกรม "IPD Paperless KPHIS" ลดใช้กระดาษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (TheCoverage, Hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 3 เผย รพ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็น Smart Hospital นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาโปรแกรม “IPD Paperless KPHIS” ผู้ป่วยในไร้เอกสารช่วยลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน</p>	
<p><b>พยาบาลชายคาดเมาหลับในรถ เสียชีวิตจากอากาศร้อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ)</p> <p>- พ.ต.ท.สำเนียง สำโรงพล รอง ผกก.สอบสวน สภ.หนองเรือ ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตเปลือยในรถเก๋ง ซึ่งจอดอยู่บนถนน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 7 เม.ย. 66 ที่ผ่านมาว่า ชื่อนายพิตะวัน แสนเวียง อายุ 42 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพ อยู่ที่ รพ.สต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น จากการชันสูตรศพในเบื้องต้น เสียชีวิตมาประมาณ 4 ชั่วโมง ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือรถถูกรื้อค้น สอบถามบิดาและญาติทราบว่าผู้ตายชอบดื่มสุรา คาดเมานักจอดรถถอดเสื้อผ้านอน เปิดกระจกให้ลมเข้าจากเที่ยงจนถึงค่ำ คาดอากาศร้อนเกิดฮีทสโตรก ทำให้หัวใจวาย</p>	